

Kon Plông, ngày 02 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân 06 tháng đầu năm 2024

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX,
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015,
- Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân 06 tháng đầu năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2024.

Cử tri và Nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện nhà trong 06 tháng qua và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng; sự quyết liệt điều hành, linh hoạt của chính quyền các cấp trong huyện; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặc biệt về lĩnh vực văn hóa du lịch, thương mại dịch vụ... trong những tháng đầu năm đang trên đà phát triển và có bước tăng trưởng cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, Nhân dân còn băn khoăn và quan tâm về một số vấn đề như: dịch bệnh trên người¹, vật nuôi² và cây trồng³; thiếu nước sinh hoạt tại địa bàn thị trấn Măng Đen gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh khách sạn, homestay...; công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn để xảy ra các vụ vi phạm; ...

II. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

¹ Dịch sốt xuất huyết; dịch bệnh tay chân miệng.

² Dịch tả lợn Châu phi, tụ huyết trùng.

³ Bệnh khảm lá khảm lá cây sắn, rệp, gi sấu...

MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp có liên quan tổ chức 57 đợt tuyên truyền với 7500 lượt người tham gia⁴ tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đất nước, của dân tộc, của địa phương và của các ngành; các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” ... Ngoài ra, đăng 04 tin, bài về công tác Mặt trận địa phương trên các trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Kon Tum và Mặt trận Trung ương, Trang thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam. Các trang mạng xã hội (Fanpage, nhóm Zalo⁵) của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp được xây dựng và khai thác có hiệu quả.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đại bộ phận các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc⁽⁶⁾; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội với tầng lớp Nhân dân ngày càng gắn bó, mật thiết.

2. Công tác phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. 06 tháng đầu năm 2024 đã phối hợp tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; chủ trì 02 đợt tiếp xúc cử tri (18 hội nghị) với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chỉ đạo Mặt trận xã, thị trấn tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các xã, thị trấn theo quy định. MTTQ các cấp đã phối hợp tổng hợp đầy đủ, kịp thời những tâm tư, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, HĐND các cấp, các ngành giải quyết; qua đó đã đáp

⁴ Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước. Tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng theo định hướng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân 2024; Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 111 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2024); tuyên truyền kỷ niệm 1843 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế phụ nữ 08-3; tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực trồng và tập trung chăm sóc các loại cây trồng phù hợp với khung thời vụ, thường xuyên bón phân, làm cỏ, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng các loại thuốc sinh học, thảo mộc,... trên địa bàn huyện. Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, ma túy trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng kém chất lượng... Tuyên truyền đồng bào DTTS duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và xóa bỏ những phong tục, hủ tục không còn phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

⁵ Fanpage : Mặt trận Kon Plông, Huyện đoàn Kon Plông, Phụ nữ Kon Plông và các nhóm zalo của các ngành, Mặt trận các xã, thị trấn...

⁶Đến nay, trên địa bàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ngọc Tem được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trong quý I năm 2024), các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên.

ứng được cơ bản nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân⁷.

3. Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, viên chức

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hiệp thương, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội huyện lựa chọn, đăng ký nội dung và xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trình cấp uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã uỷ quyền Mặt trận xã, thị trấn tổ chức 1 cuộc giám sát⁸, xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2024 đối với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã Pờ Ê; Măng Cành và thị trấn Măng Đen (tổ chức giám sát 6/2024); tổ chức 02 cuộc phản biện xã hội⁹; góp ý bằng văn bản đối với 17 văn bản dự thảo các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Bên cạnh đó, theo chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND; giám sát của Thi Hành án và Viện kiểm sát Nhân dân. Qua các cuộc giám sát và phản biện xã hội; các ý kiến đóng góp theo từng lĩnh vực, nội dung được các đơn vị được giám sát, các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, ghi nhận và điều chỉnh, bổ sung cho hoàn chỉnh phương pháp và biện pháp tổ chức thực hiện.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định. Ngay từ đầu năm, Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát với các nội dung sát tình hình thực tế của địa phương, kết quả, đã tổ chức được 11 cuộc giám sát tập trung các nội dung: việc chi trả tiền điện; việc xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi; cấp các loại cây, con, giống cho Nhân dân;... Phối hợp tổ chức hòa giải ở cơ sở thành công 19 vụ việc, qua đó đã góp phần hạn chế được đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình cơ sở.

III. NHỮNG TÂM TƯ, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XV, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn tổ chức 09 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa XV với đại diện cử tri tại 9 xã, thị trấn (có báo cáo tổng hợp của HĐND huyện riêng); Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân để tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân để gửi đến

⁷ Sau kỳ họp thứ 6, có 11 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện được gửi đến đại biểu HĐND huyện đã được chuyển đến các cơ quan chức năng thông tin, giải trình, giải quyết, đến nay đã được giải quyết xong cho Nhân dân. **Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, cử tri thẳng thắn, đề xuất kiến nghị gửi đến các vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã chuyên đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tập trung các vấn đề về: đất đai, vấn đề kênh mương thuỷ lợi, nước sinh hoạt, công thoát nước, đường giao thông, các chế độ chính sách cho cán bộ, ...**

⁸ Giám sát việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (kế hoạch số 634/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/12/2023).

⁹ Về Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Plông đến năm 2040 (kế hoạch số 666/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/12/2023); Đề án phát triển kinh tế - xã hội 06 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thị trấn Măng Đen giai đoạn 2024-2025, định hướng 2030 (kế hoạch số 679/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/3/2024).

kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá XV và các cơ quan có thẩm quyền. Tại các Hội nghị, đã có trên 50 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân như sau:

1. Vấn đề về đất đai: Đại đa số cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện mong muốn chính quyền các cấp tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết sớm, dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất được Nhà nước giao quản lý theo quy định... để người dân yên tâm sinh sống, canh tác, sản xuất trên diện tích đất của mình, tránh tình trạng người dân tranh chấp đất đai (*ý kiến nhiều lần*). Đối với diện tích đất người dân đang định cư, sinh sống, canh tác lâu đời, tuy nhiên nằm trong đất lâm nghiệp, đất thuộc “03 loại rừng”, đề nghị sớm có phương án giải quyết, giúp người dân ổn định cuộc sống.

2. Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình sinh kế: Đại đa số cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện mong muốn, kiến nghị với các cấp chính quyền trong huyện thực hiện đúng tiến độ việc giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các mô hình sinh kế kịp với thời vụ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sinh trưởng của cây, con giống.

3. Vấn đề về nước sinh hoạt: hiện nay, Măng Đen là điểm đến lý tưởng của các du khách trong và ngoài tỉnh cũng như thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nguồn nước cung cấp sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn, các điểm lưu trú Homestay không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Đại đa số cử tri và Nhân dân thị trấn Măng Đen kiến nghị UBND huyện sớm có giải pháp để cung cấp nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân và phục vụ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

4. Vấn đề về giao thông, thuỷ lợi: Đại đa số cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm đặc biệt tới việc đầu tư xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường đi khu sản xuất, các công trình thuỷ lợi để phục vụ lưu thông, sản xuất, tưới tiêu cây trồng. Cử tri và Nhân dân mong muốn chính quyền các cấp khi bố trí kinh phí, ưu tiên đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình cấp thiết (cầu treo, đường đi khu sản xuất, thuỷ lợi, đường giao thông nội thôn...).

Cử tri và Nhân dân thị trấn Măng Đen mong muốn, kiến nghị các cấp chính quyền đầu tư xây dựng vỉa hè, nâng cấp, hoặc sửa chữa hệ thống cống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn (đặc biệt tại đoạn ngã tư đường Nguyễn Sinh Sắc và đường Hùng Vương, nước không thoát qua đường cống thoát nước, chảy tràn trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị).

Đại đa số cử tri và Nhân dân thôn Kon Tu Răng, xã Măng Cành kiến nghị các cấp chính quyền sớm làm việc với Công ty Wineco tạo điều kiện mở lại đường đi khu sản xuất cho Nhân dân (vì hiện nay, diện tích đất mà Công ty Wineco được UBND tỉnh cho thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm) nằm bao quanh làng Kon Tu Răng1; Công ty cho rào dậu để sản xuất, khiến người dân không có đường đi đến các khu sản xuất ở các khu vực lân cận).

5. Vấn đề về mạng lưới viễn thông: cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất

nước và xu thế hội nhập quốc tế, nhu cầu tiếp cận các mạng viễn thông và các dịch vụ Internet của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng cao; cần bảo đảm độ kết nối ổn định vào khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu mạng (data). Tuy nhiên, do địa hình chia cắt, một số khu dân cư trên địa bàn huyện nằm trong vùng lõm sóng (Ngọc Tem gồm các thôn: Điek Cua, Kip Linh, Điek Tà âu; xã Hiều các thôn: 7,8; Pờ Ê các thôn: Vi Ka Oa; Đăk Tăng: thôn Đăk Pờ Rồ; ...) người dân không tiếp cận được các dịch vụ viễn thông. Cử tri và Nhân dân đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các điểm vùng lõm đồng thời làm việc với các đơn vị nhà mạng có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp các cột sóng mạng tại các vùng lõm sóng, giúp người dân tiếp cận tốt hơn dịch vụ viễn thông, mạng internet ...

6. Về chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức các Trạm y tế, cử tri quan tâm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyển ngạch và hưởng các chế độ ưu đãi cho viên chức hiện hưởng ngạch Dân số viên đang công tác kiêm nhiệm tại các Trạm y tế xã phù hợp với vị trí, việc làm theo văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế (Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ “về việc chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập”; Công văn số 5492/BYT-TCCB, ngày 29/08/2023 của Bộ Y tế “vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và phân công công việc của viên chức dân số”).

7. Về việc trang bị cơ sở vật chất, máy tính cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn: Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ các tổ chức đoàn thể cấp xã, kính đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo chính quyền cơ sở bố trí thêm máy tính, máy in để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn. Hiện nay hầu hết trang thiết bị máy tính, máy in phục vụ công việc chủ yếu là do các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tại cơ sở tự mua sắm trang bị từ lâu, nên máy móc hoạt động kém, phần mềm, hệ điều hành cũ nên trong quá trình sử dụng, khai thác các tài liệu do cấp trên chuyển xuống khó khăn, nhiều máy không mở được. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay chủ trương chuyển đổi số nói chung trong công tác Đoàn và phong trào TTN nói riêng được Trung ương Đoàn triển khai mạnh như: phần mềm quản lý đoàn viên, cần phải có máy tính cấu hình đủ mạnh để phục vụ việc cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ đoàn viên, thực hiện thao tác các nghiệp vụ đoàn trên hệ thống do Trung ương Đoàn xây dựng.

Trên đây là Thông báo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XV và các cơ quan chức năng.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Lưu VT-MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Hằng

